

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบาห์เรนจัดการ ประชุม “Gateway Gulf”



Gateway Gulf การประชุมระดับโลกเวทีใหม่ จะดึงดูดนักลงทุนและผู้บริหาร 500 ชีวิตจากทั่วโลก ให้มาร่วมปลด
ล็อกโอกาสด้านการลงทุนใน

กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC)

การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในภูมิภาค คือวาระสำคัญของการประชุม Gateway Gulf ครั้งแรก
ในพระอุปถัมภ์ของเจ้า

ชายซัลมาน บิน ฮะมัด อัล เคาะห์ลีฟะห์ มกุฎราชกุมารแห่งบาห์เรน ผู้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และองค์ประธานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบาห์เรน (EDB)

(โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/687723/Bahrain_Economic_Development_Board_Logo.jpg
)

การประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ บริเวณอ่าวบาห์เรน โดยมีนักลงทุนและ
ผู้นำธุรกิจกว่า 500 คนจาก

ทั่วโลกมาร่วมปลดล็อกโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GCC งานนี้จะเปิดทางเข้าสู่
ตลาด GCC โดยตรง ผ่าน

การนำเสนอโครงการใหญ่ที่พร้อมเปิดรับการลงทุนทันที ซึ่งมีมูลค่าราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงโครงการ
ที่อยู่ในขั้นตอนของการวาง

แผน ซึ่งจะทำให้มูลค่าการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังถือ
เป็นโอกาสอันดีในการจับคู่

แหล่งเงินทุนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในบาห์เรนด้วย

ขณะเดียวกัน บาหลีเรายังเร่งดำเนินโครงการลงทุนมากมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้ง

ในอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งสนับสนุนเป้าหมาย การเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ก่อนที่การประชุมครั้งนี้จะเปิดฉากขึ้น ชพณช คาลิด อัล รุไมเอี ผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบาหลีเรน ได้แสดงความคิดเห็นว่า

“บทบาทสำคัญของเราคือการพูดคุยกับนักลงทุนจากนานาชาติ ซึ่งทำให้เราพบว่าบรรดานักลงทุนต่างตื่นตัวมากกับความเป็นไปได้ในการเข้ามา

ลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ GCC อย่างไรก็ดี นักลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปลด ล็อกโอกาสเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้

การประชุม Gateway Gulf จึงถือกำเนิดขึ้น”

Gateway Gulf ประกอบด้วยการประชุมใหญ่ระดับสูง นำโดยเหล่านักธุรกิจจากอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางยุทธ ศาสตร์ ได้แก่ การผลิต

การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการชูประเด็นธุรกิจสำคัญๆที่ภูมิภาคนี้ กำลังเผชิญ ในขณะที่เปิดรับ

โอกาสการลงทุนใหม่ๆสู่ภาคเอกชน

ชพณช คาลิด อัล รุไมเอี กล่าวว่า “บาหลีเรนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม GCC ในปี 2560 และไอ เอ็มเอฟคาดการณ์ว่า

แนวโน้มจะยังคงเป็นเช่นนี้ในปี 2561 การเติบโตอันรวดเร็ว ทำให้เลที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ บรรยากาศทางธุรกิจที่ เอื้ออำนวย และแรงงานที่มี

ความสามารถ ส่งผลให้บาหลีเรนเป็นฐานที่มั่นอันเหมาะสมสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการรุกขยายธุรกิจทั่วภูมิภาคนี้ ”

ไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมเป็นคณะในหัวข้อ “การปรับนโยบายการคลังให้เข้ากับการ เติบโตทางเศรษฐกิจ” ซึ่ง

กล่าวถึงแนวทางที่ผู้กำหนดนโยบายจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับกำหนดนโยบายการคลังอย่างมั่นคง โดยผู้ร่วม

อภิปรายประกอบด้วย ฯพณฯ เซค อาห์เมต บิน โมฮัมเหม็ด อัล เคาะห์ลีฟะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบาห์เรน, ฯพณฯ ดร. นาเยฟ ฟาลาห์

อัล ฮัจร์ฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคูเวต, ฯพณฯ โมฮัมเหม็ด บุสเสด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังโมร็อกโก, ฯพณฯ

ไฟซัล บิน ฟาดิล อาลีบราฮิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผนซาอุดีอาระเบีย และคุณมิเชล ลามาร์เซ จากบริษัท Lazard

Freres

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นคณะในหัวข้อ “ไขปริศนาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ” โดยผู้อภิปรายประกอบด้วยคุณสจ๊วต โจนส์

จากบริษัท Bechtel, คุณอนิล กุมาร์ จากบริษัท Ransat Group, คุณฟาดี กานดัวร์ จากบริษัท Wamda Group & Aramex, คุณญุซุฟ อาลี จากบริษัท

Lulu Group, เซค ดร.เมซาล บิน จาเบอร์ อัล อาเหม็ด อัล ซาบาร์ จาก KDIPA และ ฯพณฯ คาลิด อัล รุไมอี ที่จะมาพูดคุยกันว่ากลุ่มประเทศ GCC

ควรทำเช่นไรเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในการตรวจจับโอกาสจากการทำธุรกิจในภูมิภาคนี้

สำหรับการประชุมหัวข้ออื่นๆ ประกอบด้วย คลาวด์คอมพิวติง ฟินเทค บล็อกเชน รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายอันทรงเกียรติ

ได้แก่ ฯพณฯ ดร.มาจิต บิน อับดุลเลาะห์ อัล คาซาบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการลงทุนซาอุดีอาระเบีย, ฯพณฯ คาเลด นาสเซอร์ อับ

ดุลเลาะห์ อัล โรตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมคูเวต, ฯพณฯ ซายิด อัล ซายานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวบาห์เรน, คุณจัสซิม อัลเซดดีกี จากบริษัท Abu Dhabi Financial Group, คุณโมฮัมเหม็ด อัลซายา จากบริษัท Alshaya

Group, คุณอิบราฮิม อัลโอมาร์ จาก Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) และคุณเคลาส์

ไคลน์เฟลด์ จาก NEOM

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม Gateway Gulf ได้ที่ <http://www.gatewaygulf.com>

ทวิตเตอร์: @GatewayGulfBH

แฮชแท็ก: #GatewayGulf

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบาห์เรน (EDB) ได้ที่ <http://www.bahrainedb.com>

ทวิตเตอร์: <https://twitter.com/bahrainedb>

ลิงค์อิน: <https://www.linkedin.com/company/bahrainedb/>

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งบาห์เรน